



# เอกสารข่าวด้านต่างประเทศ FOREIGN AFFAIRS NEWSLETTER

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

สำนักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ กลุ่มงานข้อมูลข่าวสารระหว่างประเทศ

โทร. ๒๓๕๗ ๓๑๐๐ ต่อ ๓๑๔๙-๕๐ โทรสาร ๐ ๒๓๕๗ ๓๑๙๙ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ nird@parliament.go.th

---

ฉบับที่ ๓ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑

## ประมวลข่าวต่างประเทศ

### ๑. สาธารณรัฐฟินแลนด์

- ฟินแลนด์เลือกตั้งประธานาธิบดี

### ๒. สาธารณรัฐออสเตรีย

- ชาวมุสลิมกลัวถูกมองเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงในออสเตรีย

๑. สาธารณรัฐฟินแลนด์ : ฟินแลนด์เลือกตั้งประธานาธิบดี (๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑)

เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๑ สาธารณรัฐฟินแลนด์ได้จัดการเลือกตั้งประธานาธิบดีขึ้น โดยผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการ คือ นาย Sauli Niinisto วัย ๖๙ ปี ประธานาธิบดีคนปัจจุบันได้รับชัยชนะไปอย่างท่วมท้นเป็นสมัยที่ ๒ (เข้าดำรงตำแหน่งตั้งแต่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๗ และมีวาระ ๖ ปี) โดยได้รับคะแนนเสียงที่มากกว่าคู่แข่งอันดับรองถึง ๕ เท่า ด้วยคะแนนเสียงทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ ๖๒.๗

ในขณะเดียวกัน นาย Pekka Haavisto ซึ่งเป็นคู่แข่งคนสำคัญจากพรรค The Green League ได้รับคะแนนเสียงไปเพียงร้อยละ ๑๒.๔ เท่านั้น และผลการเลือกตั้งยังไม่มีผู้สมัครคนใดที่เหลือใน ๖ คน ได้รับคะแนนเสียงเกินร้อยละ ๗ อีกด้วย จึงส่งผลให้นาย Haavisto ซึ่งเคยได้คะแนนเสียงเป็นอันดับที่ ๒ ในการเลือกตั้งประธานาธิบดีครั้งก่อนเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๕ จำเป็นต้องออกมายอมรับผลการเลือกตั้งครั้งนี้ก่อนที่การนับคะแนนจะเสร็จสิ้นลง โดยนาย Haavisto ได้ประกาศกับสำนักข่าวแห่งชาติฟินแลนด์ว่า นาย Niinisto ถือเป็นประธานาธิบดีคนใหม่ของประเทศแล้วจากผลการนับคะแนนดังกล่าว ซึ่งทำให้ฟินแลนด์ไม่ต้องจัดการเลือกตั้งประธานาธิบดีในรอบที่สองขึ้นอีก

ทั้งนี้ ประธานาธิบดีฟินแลนด์มีหน้าที่และบทบาทสำคัญในด้านการร่างพิมพ์เขียวของนโยบายในด้านต่างประเทศและความมั่นคงร่วมกับรัฐบาล ในฐานะผู้นำของประเทศ ประธานาธิบดีฟินแลนด์เป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบายต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งนโยบายในด้านปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นภายนอกสหภาพยุโรป นอกจากนี้ ประธานาธิบดีฟินแลนด์ยังมีบทบาทสำคัญในการเป็นผู้นำสูงสุดของกองทัพ และยังสามารถใช้อำนาจในการยับยั้งการออกกฎหมายต่างๆ ได้อีกด้วย

อย่างไรก็ดี ในมุมมองของชาวฟินแลนด์ส่วนใหญ่ ภารกิจหลักของประธานาธิบดี คือ การดำรงไว้ซึ่งความสัมพันธ์อันดีฉันมิตรกับทั้งประเทศเพื่อนบ้านสำคัญอย่างรัสเซียซึ่งมีพรมแดนติดกันถึง ๑,๓๔๐ กิโลเมตร และประเทศฝั่งตะวันตกโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาด้วย ดังนั้น จากผลการเลือกตั้งของชาวฟินแลนด์ส่วนใหญ่ในครั้ง นี้ จึงแสดงให้เห็นได้ว่านาย Niinisto ยังคงสามารถจัดการกับปัญหาการรักษาสมดุลกับประเทศเพื่อนบ้านดังกล่าวได้เป็นอย่างดี โดยฟินแลนด์ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกสหภาพยุโรปในปี พ.ศ. ๒๕๓๘ และไม่ได้เข้าเป็นสมาชิกองค์กรสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือ หรือ NATO

ที่มา: time.com (๒๘ มกราคม ๒๕๖๑)

[www.electionguide.com](http://www.electionguide.com)

## ๒. สาธารณรัฐออสเตรีย : ชาวมุสลิมกลัวถูกมองเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงในออสเตรีย (๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑)

รัฐบาลผสมชุดใหม่ของออสเตรียซึ่งนำโดยนาย Sebastian Kurz ประธานาธิบดีจากพรรคฝ่ายขวา (People's Party – OVP) ได้กล่าวอ้างถึง ๒๑ ครั้ง ในถ้อยแถลงนโยบายในช่วงที่ผ่านมาว่า “Together. For our Austria” โดยเนื้อหาในด้านความมั่นคงภายในประเทศมีการกล่าวถึงกลุ่มอิสลามการเมือง (Political Islam) และอิสลามหัวรุนแรง (Islamist Extremist) ด้วย ทั้งนี้ รายงานจากสำนักข่าวกรองของออสเตรีย (BVT) กล่าวว่า ที่ผ่านมาในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ตั้งข้อหาที่เกี่ยวข้องกับคดีทางการเมืองฝ่ายขวามากถึง ๑,๖๙๐ คดี ซึ่งมากกว่าเดิมในระยะเวลาแค่ ๑ ปี จากปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ที่มีคดีดังกล่าวอยู่ประมาณ ๑,๒๐๐ คดี ทั้งนี้ ปัจจุบัน ออสเตรียเป็นประเทศเดียวในยุโรปที่มีรัฐบาลมาจากพรรคการเมืองฝ่ายขวา นับตั้งแต่ นาย Kruz ชนะการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ ที่ผ่านมาโดยพรรค OVP จะมีวาระการบริหารประเทศต่อไปอีก ๕ ปี ด้วยกันร่วมกับพรรค FPÖ ซึ่งเป็นพรรคการเมืองที่ก่อตั้งขึ้นโดยอดีตนายกรัฐมนตรี Heinz-Christian Strache ด้วยเหตุนี้ ถ้อยแถลงนโยบายของรัฐบาลผสมออสเตรียจึงสร้างความหวาดกลัวให้กับชาวมุสลิมว่า อาจจะถูกเป็นภัยคุกคามทางสังคมของประเทศ

ศาสตราจารย์ Farid Hafez นักวิจัยจากโครงการริเริ่มบริดจ์ (Bridge Initiative) มหาวิทยาลัย Georgetown ได้วิเคราะห์กรณีปัญหามุสลิมที่เกิดขึ้นในออสเตรียดังกล่าวว่า รัฐบาลออสเตรียมีนโยบายที่เน้นย้ำถึงการต่อต้านกลุ่มมุสลิมการเมืองซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนในประวัติศาสตร์ของสาธารณรัฐออสเตรีย และตนคาดว่าสถานการณ์ใหม่นี้จะดำรงอยู่ต่อไปอีก ๕ ปีข้างหน้าด้วย ในขณะเดียวกัน ชาวออสเตรียจำนวนมากยังคงมีข้อกังวลต่อนโยบายดังกล่าวว่า การที่รัฐบาลออสเตรียใช้ถ้อยแถลงถึงกลุ่ม “มุสลิมทางการเมือง” บ่อยครั้งนั้น ไม่มีการจำกัดความที่ชัดเจนอาจทำให้ประชาชนมองรวมถึงชาวมุสลิมโดยทั่วไปที่เป็นชาวออสเตรียด้วย ทั้งนี้ นาย Hafez มองว่า การกล่าวถึงมุสลิมทางการเมืองอาจนำไปสู่ปัญหาให้กับกลุ่มองค์กรอิสระ หรือ NGO และพรรคการเมืองฝ่ายค้านได้ในอนาคต โดยในรายละเอียดของนโยบายต่อสู้กับอิสลามดังกล่าว รัฐบาลออสเตรียเน้นไปในเรื่องการตรวจสอบควบคุมสถานศึกษาก่อนวัยเรียนและโรงเรียนเอกชนของมุสลิมที่ไม่ได้มาตรฐานตามกฎหมายอย่างใกล้ชิด ซึ่งเป็นมาตรการที่รอบมุสลิมการเมืองแบบเดียวกับที่ใช้กับกลุ่มคนที่มีความแตกต่าง เพียงแต่ในนโยบายนี้จะเน้นที่มุสลิมเท่านั้น โดยที่การแสดงความคิดเห็นที่เป็นอันตรายจากกลุ่มอื่นๆ กลับถูกมองข้ามไป

ด้านนาย Ibrahim Olgun ประธานชุมชนชาวอิสลามในออสเตรีย กล่าวว่า พรรค Freedom Party ของนาย Kruz ได้เปลี่ยนจุดยืนไปจากเดิมโดยสิ้นเชิงและไม่มองชาวมุสลิมในฐานะหุ้นส่วนอีกต่อไปแต่เห็นเป็นภัยคุกคามในสังคมออสเตรีย ซึ่งตนไม่เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งเพราะศาสนาอิสลามไม่ใช่เครื่องมือทางการเมืองและควรได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมกันกับกลุ่มผู้นับถือศาสนาหลักในออสเตรีย อิสลามเป็นศาสนาที่เผยแผ่สันติสุข จึงไม่มีทางที่จะเป็นอันตรายและภัยคุกคามต่อรัฐได้ ทั้งนี้ ปัจจุบัน การข่มเหงทางร่างกายและวาจาต่อชาวมุสลิมมีอัตราที่เพิ่มสูงขึ้นจากสถิติขององค์กร Dokustelle ที่รายงานปรากฏการณ์การกลัวอิสลาม (Islamophobia) และการต่อต้านมุสลิมในช่วงระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๕๙ ว่ามีมากขึ้นถึงร้อยละ ๖๒ หรือรวมทั้งสิ้น ๒๕๓ เหตุการณ์ด้วยกัน

นอกจากนี้ สตรีชาวมุสลิมในออสเตรเลียยังเกิดความกังวลถึงปัญหาการห้ามใช้ผ้าคลุมหน้าอีกด้วย ภายหลังจากนาย Heinz Fassman รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ออกมาประกาศว่าอาชีพครูไม่ควรใส่ผ้าคลุมศีรษะ ซึ่งในขณะเดียวกันนักวิจัยด้านเชื้อชาติมองว่าปัญหารัฐบาลต่อต้านมุสลิมนี้จะทำให้คนหันกลับมาสนใจ ศาสนาอิสลามมากขึ้น

ที่มา: [www.aljazeera.com](http://www.aljazeera.com) (๑๔ มกราคม ๒๕๖๑)

นางสาวชญชนม์ นาทอง  
นักวิเคราะห์สัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ  
กลุ่มงานข้อมูลข่าวสารระหว่างประเทศ  
สำนักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  
ผู้จัดทำ  
๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑